



Đà Nẵng, ngày 01 tháng 10 năm 2020

THƯ MỜI

Kính gửi: TOÀN THỂ CÁC ANH CHỊ CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN

Được thành lập sau khi đất nước thống nhất, từ năm 1975 đến nay, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đã khẳng định được vị thế tiên phong của mình trong hệ thống các trường đại học của Việt Nam và khu vực. Nhà trường tự hào là trung tâm đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lý công nghiệp có trình độ cao, đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của miền Trung cũng như cả nước và khu vực. Với chặng đường 45 năm trường thành và phát triển, đội ngũ tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân do Nhà trường đào tạo đã và đang tỏa đi khắp mọi miền của đất nước, góp một phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để nhìn nhận lại những thành quả đã đạt được và cùng hướng tới tương lai, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng trân trọng mời các anh chị cựu sinh viên, cựu học viên đến dự:

**GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (1975 – 2020)**

Thời gian: 9h00 ngày 14/11/2020

Địa điểm: Sân khấu ngoài trời khu F – trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh, Đà Nẵng

Đây là sự kiện trọng tâm trong năm 2020 của Nhà trường, đồng thời cũng là dịp để các thế hệ thầy – trò đã từng giảng dạy, công tác, học tập và nghiên cứu dưới mái trường Bách khoa có thể cùng nhau hội ngộ, chia sẻ những tâm tư tình cảm, những kỷ niệm đáng nhớ cũng như nhìn lại những thành quả đáng tự hào trong hành trình suốt 45 năm qua.

Để sự kiện được diễn ra thành công tốt đẹp, Nhà trường rất mong nhận được sự đóng góp tài trợ của các quý anh chị.

Xin kính chúc quý anh chị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Hân hạnh được đón tiếp quý anh chị tại buổi “**Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 45 năm thành lập trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng!**”



HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS. ĐOÀN QUANG VINH

Đơn vị thụ hưởng: trường Đại học Bách khoa
TK số: 2002311090002 tại Ngân hàng Agribank, chi nhánh Liên Chiểu
Nội dung: < Tên đơn vị tài trợ >, 45 năm thành lập Trường
Thông tin liên lạc: 0906.601.238 (Mr Huy)